

Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ

Rất nhiều diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, trong đó nhiều diện tích mất trắng, không thể hồi phục do ảnh hưởng của bão số 3. Hiện nay, mực nước trên các sông đang rút dần, bà con nông dân ra đồng khôi phục sản xuất.



Toàn tỉnh có khoảng 6.000ha lúa mùa thiệt hại trên 30% năng suất.

Lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại khoảng 350 tỷ đồng

40 mẫu lúa của gia đình ông Vũ Tiến Thắm, xã Đông Xuân (Đông Hưng) đang ở giai đoạn làm đòng đến trở bông bị mưa, lũ nhấn chìm trong nước. Đến ngày 15/9, mực nước trên đồng đã giảm đáng kể, tuy nhiên tại cánh đồng Cửa Chùa - vùng trũng của xã, nước vẫn còn ngập quá đòng. Ước tính khoảng 30% diện tích lúa mất trắng, ông Thắm chia sẻ: Nhiều năm rồi tôi mới chứng kiến trận bão, lũ lớn như vậy. Thiên tai ập đến khi cây lúa đang ở giai đoạn mẫn cảm, biết là sẽ thiệt hại nhưng không nghĩ lại nặng nề vậy. Nhà tôi có 14 mẫu vùng cánh đồng Cửa Chùa. Do nằm ở vùng trũng, nước trên sông trực cao nên gần 1 tuần cây lúa ngập sâu trong nước, đòng lúa có dấu hiệu thối. "Còn nước còn tát", ngay khi trời nắng tôi phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông và một số bệnh hại khác theo khuyến cáo.

Đã 7 ngày ngập trong biển nước, mảnh ruộng 8

sào vùng cánh đồng Cửa Chùa của gia đình ông Vũ Văn Giang gần như thiệt hại hoàn toàn, lá lúa đã úa vàng, đòng cũng đang có dấu hiệu thối. Niu kéo hy vọng, ông Giang vẫn đi mua thuốc bảo vệ thực vật phun phòng sâu bệnh hại theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Ông cho biết: Vụ mùa năm nay với nông dân thật khó khăn, càng gieo cấy nhiều càng mất mát lớn. Đầu vụ mưa lớn, mảnh ruộng này tôi phải cấy lại 3 lần, giờ lúa chuẩn bị trở thì gặp mưa, úng. Tôi cố gắng chăm sóc, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, vớt vật được bông nào hay bông ấy.

Từ ngày 6 - 11/9, lượng mưa đã được trên địa bàn huyện Tiên Hải có nơi lên đến gần 600mm. Mưa lớn kèm nước lũ dâng cao, công tác tiêu thoát nước ở huyện cuối nguồn gặp nhiều khó khăn khiến hàng nghìn héc-ta lúa mùa bị ngập, trong đó khoảng 1.000ha lúa thiệt hại 70%.

Còn tại Quỳnh Phụ, thiên tai cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Ông Đỗ Tiến

Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Ước toàn huyện có khoảng 4.500ha lúa mùa thiệt hại nặng suất từ 20 - 30%, 500ha thiệt hại trên 50%. Cây màu hè thu bị thiệt hại 1.500ha, trong đó 250ha ngô mất trắng. Huyện đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thống kê, rà soát diện tích bị thiệt hại chính xác để xuất hỗ trợ theo quy định hiện hành, giúp người dân kịp thời khôi phục sản xuất.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 11.000ha lúa mùa bị ảnh hưởng của bão số 3. Nhờ làm tốt công tác tiêu úng nên đến nay diện tích thiệt hại trên 30% giảm còn khoảng 6.000ha; 585ha rau màu chưa thu hoạch và mới trồng bị ảnh hưởng 30 - 70%, 2.760ha bị ảnh hưởng trên 70%; 1.215ha cây ăn quả bị ảnh hưởng 30 - 70%, 170ha bị ảnh hưởng trên 70%.

Tổng số gia cầm, thủy sản bị chết gần 60.100

con, tổng số gia súc bị chết 146 con. Một số chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, đổ tường, rách vỡ bể biogas; một số lồng nuôi cá trên sông Hồng thuộc địa bàn huyện Hưng Hà bị lật và cuốn trôi (khoảng 60 tấn cá lăng, chép, điêu hồng, trắm...). Ước lĩnh vực nông nghiệp thiệt hại khoảng 350 tỷ đồng.

Chú ý chăm sóc, tăng diện tích cấy ngay ngày, cây vụ đòng

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, khẩn trương khôi phục sản xuất, ngành nông nghiệp đã có văn bản hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất. Trong đó, huy động tối đa phương tiện để bơm cưỡng bức kết hợp tiêu nước nhanh khi triều xuống, ưu tiên bơm tiêu nhanh cho diện tích bị ngập đồng tại các huyện Kiến Xương, Tiên Hải, thành phố Thái Bình, các xã khu Nam của huyện Thái Thụy..., qua đó hạn chế tối đa hiện tượng thối đòng, lem lép hạt do đòng lúa bị ngập sâu trong nước. Với diện tích lúa đã

trở bông bị đổ cán dựng, buộc, hạn chế việc bông lúa bị ngập lâu dẫn đến mọc mầm, thối; kiểm tra và phòng, trừ rầy, bệnh khô vằn khi có phát sinh trên đồng ruộng. Đối với trà lúa mùa chưa trở bông hoặc mới trở, lá lúa bị dập nát cần khẩn trương phun phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, đồng thời không sử dụng các thuốc kích thích sinh trưởng, phân urê. Diện tích lúa trở bông muộn sau ngày 15/9 của các huyện phía Bắc và sau ngày 20/9 của các huyện phía Nam tiếp tục phải phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa thấp thro trở. Những diện tích ngập lâu, thân lá úa vàng, đòng bị thối nhũn, rể đen và thối, không thể phục hồi, ngay khi nước rút cần vệ sinh đồng ruộng, chủ động thay thế bằng cây rau màu thu đông như ngô, lạc, đậu, dưa bí... Đất khô cần cây bừa tạo sự thông thoáng, dùng vôi bột với lượng 20 - 25kg/sào rắc đều trên mặt ruộng trước khi gieo trồng để hạn chế nấm bệnh phát sinh gây hại.

Đối với cây rau màu cần khẩn trương rút nước, sau khi rút nước xong cần vệ sinh đồng ruộng xới xáo phá văng, vun gốc kịp thời để tạo độ thoáng cho đất tránh hiện tượng bị ngẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân hoặc phân NPK để giúp bộ rễ nhanh hồi phục, kết hợp phun phòng bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh vi khuẩn... Những diện tích không có khả năng phục hồi chuẩn bị sẵn sàng hạt giống hoặc cây giống để gieo trồng khi thời tiết thuận lợi. Ngay khi ruộng cạn nước, nhanh chóng thu dọn tàn dư, vệ sinh đồng ruộng, tiến hành làm đất, xử lý đất bằng vôi bột hoặc chế phẩm vi sinh, sau 5 - 7 ngày mới bắt đầu gieo trồng lúa mới.

Đối với cây ăn quả, thu dọn sớm tàn dư cây bị hại do bão, đồng thời tiến hành tỉa cành chăm sóc kịp thời; vườn cây đang bị ngập úng cần được tháo nước ngay bơm hút nước, rút nước nhanh khỏi luống. Sau khi rút nước xong cần xới nhẹ phá văng giúp cho lớp đất mặt thông thoáng khác phục tổn thương của rễ và tái sinh rễ mới ra nhanh; những vườn cây đang ở giai đoạn ra hoa, phát triển quả phun phân qua lá có chứa Fe, Ca... để tránh hiện tượng quả bị nứt và rụng, thường xuyên theo dõi và có biện pháp phòng, trừ sâu bệnh kịp thời.

NGÂN HUYỀN

HƯNG HÀ Chủ động bảo vệ diện tích nuôi cá lồng

Ảnh hưởng của bão số 3 và nước lũ dâng cao đã khiến trên địa bàn huyện Hưng Hà chịu thiệt hại. Các hộ đang chủ động khôi phục và thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ diện tích nuôi cá lồng.

Chỉ còn vài tháng nữa, 40 lồng cá với gần 100 tấn cá trọng lượng từ 1kg trở lên của anh Đình Văn Hùng, thôn Việt Yên, xã Điệp Nông sẽ được xuất bán, dự kiến thu nhập hàng tỷ đồng. Thế nhưng, bão số 3 đi qua cùng thời điểm nước lũ dâng cao đã gây thiệt hại 2 lồng cá với hơn 8 tấn cá lăng, mặc dù trước đó toàn bộ lồng cá đã được anh Hùng gia cố, chẳng những chỉ có các lồng cá bị ảnh hưởng trong bão mà mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ dâng cao là nguy cơ khiến môi trường nước ở các lưu vực sông biển động. Người nuôi cá lồng lại đối diện với nhiều thách thức như nhiệt độ nước giảm đột ngột trong thời gian dài. Cá lượng oxy hòa tan trong nước, độ mặn, độ pH, độ kiềm cũng giảm.

Ông Hùng chia sẻ: Hiện tại ngoài ra, nguồn nước có thể cuốn theo nhiều rác thải, đất, đá..., gây ảnh hưởng đến môi trường nuôi, nguy cơ cá khó thích ứng, biếng ăn, suy giảm hệ miễn dịch, nhiễm bệnh đột ngột và chết. Ngay sau khi nước rút, chúng tôi tổ chức vệ sinh lồng bè, tập trung chăm sóc, phòng bệnh, tăng khẩu phần ăn để cá tăng sức đề kháng; tổ chức xuống giống nuôi mới cho

kip xuất bán trong dịp tết Nguyên đán để bù lại thiệt hại.

Hiện nay, xã Điệp Nông có 89 lồng cá của 4 hộ. Ngay sau khi nước rút, xã đã hướng dẫn người dân biện pháp gia cố, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi và cơ sở hạ tầng; khẩn trương rà soát tình hình thiệt hại và triển khai ngay biện pháp khôi phục chăn nuôi. Ông Khương Minh Duyên, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Chúng tôi khuyến cáo bà con ngay khi nước rút cần vệ sinh nguồn nước, treo một số bao vôi ở đầu lồng để thanh lọc nước, phòng, trừ bệnh cho cá theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trường hợp cá có dấu hiệu nhiễm bệnh, khuyến cáo bà con liên hệ với cán bộ chuyên môn của huyện, xã để được hỗ trợ xử lý. Đồng thời, các hộ chủ động nguồn giống để nuôi trồng bổ sung khi nước rút.

Không chỉ ở Điệp Nông, tại thị trấn Hưng Nhân, 3 lồng cá của ông Trần Văn Hòe bị thất thoát hơn 30 tấn cá chép giòn và cá lăng đến kỳ thu hoạch. Ông Hòe chia sẻ: Hiện tại tôi còn 10 lồng cá, mỗi lồng dự kiến gần 5 tấn cá. Mấy ngày qua, khi nước lũ dâng cao, địa phương cũng huy động nhân lực giúp gia đình tôi gia cố lại lồng bè, di chuyển đến nơi an toàn. Sau bão, lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh đối với cá là rất cao do sức đề kháng giảm. Vì vậy, chúng tôi tăng cường phòng, chống dịch bệnh bằng các nguồn lực sẵn có. Đồng thời, gia

cố, bổ sung hệ thống phao, tấm chắn, hệ thống dây chằng, túi cát góc lồng của các lồng nuôi phòng gió, nước lũ chảy mạnh tiếp tục làm hư hại lồng nuôi; khẩn trương khử khuẩn phòng cá bị nấm, bệnh gây hại; quan sát các yếu tố môi trường và sức khỏe của cá để điều chỉnh lượng thức ăn, chạy máy sục khí khi cần thiết để bảo vệ an toàn cho đàn cá.

Tại xã Hồng An, hơn 20 lồng cá với trên 100 tấn cá của các hộ đã bị mất trắng. Ông Trần Ngọc Tạo, Quyền Chủ tịch UBND xã cho biết: Nước lũ đã làm vỡ hết các lồng cá. Chúng tôi đang nghiên cứu phương án kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp hỗ trợ một phần giúp bà con ổn định tâm lý, sớm bắt tay vào nuôi trồng thủy sản vụ mới.

Hiện nay, người nuôi cá lồng ở Hưng Hà đã bắt đầu cải tạo, sửa chữa lồng cá bị hư hỏng, tổ chức vệ sinh môi trường ao nuôi để đầu tư sản xuất vụ mới. Ngành nông nghiệp huyện Hưng Hà đang phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, thống kê cụ thể thiệt hại do mưa, lũ gây ra, bảo đảm kê khai đúng đối tượng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; hướng dẫn người dân biện pháp kỹ thuật để sớm ổn định sản xuất sau mưa, lũ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở, đơn vị sản xuất, cung ứng giống thủy sản trên địa bàn huyện tập trung sản xuất giống các loại cá nước ngọt, bảo đảm chất lượng con giống phục vụ người dân nuôi thả vụ mới.

THANH THUY



Người nuôi cá lồng xã Điệp Nông (Hưng Hà) kiểm tra cá khi nước lũ giảm.

VŨ THƯ Giúp người dân có nước sạch sau bão, lũ

Do ảnh hưởng của bão số 3 và lũ dâng, một số nhà máy nước trên địa bàn huyện Vũ Thư không thể vận hành, cấp nước sạch. Giữa mênh mông biển nước nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn huyện lại thiếu nước sạch hơn 1 tuần qua. Ngay sau khi chống lũ, huyện khẩn trương triển khai các giải pháp "cứu hộ", giúp người dân có nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Giống như 183 hộ dân khác trong thôn Tân Đệ, xã Tân Lập, những ngày qua, gia đình bà Tạ Thị Thìn rất vất vả trong sinh hoạt bởi nước lũ dâng cao, ngõ xóm bị ngập sâu, nhà bà bị ngập 30 - 40cm kèm theo mất điện, mất nước. Đến ngày 14/9, nước rút, điện đã có trở lại nhưng nước sạch thì chưa. Gia đình bà được thông báo dự kiến

10 - 15 ngày nữa mới có nước trở lại. "Nước tắm, giặt quần áo, rửa rau thì gia đình tôi buộc phải sử dụng nước sông được xử lý qua phèn chua, dùng tạm thời giai đoạn này. Nước để ăn uống thì gia đình có 1 tét nước mưa nhỏ dự trữ, nhà nào không có bể, tét nước mưa thì phải mua nước lọc. Nhìn chung, phải hết sức tiết kiệm, hạn chế tối đa việc dùng nước. Vừa qua,

xã trao tặng mỗi gia đình 1 bình nước lọc 20 lít và dung dịch sát khuẩn nhà cửa, đều là những thứ bà con rất cần tại thời điểm này" - bà Thìn chia sẻ.

2.600 hộ dân của xã Xuân Hòa cũng trong tình trạng mất nước sạch hơn 1 tuần nay. Ông Hà Văn Hòa, thôn Thanh Bàn 2 cho biết: Rất may, trước khi bão đổ bộ, chúng tôi đã được thôn, xã liên tục thông tin, nhắc

nhở việc chủ động tích trữ nước sạch để phòng tình huống mất điện, mất nước. Tranh thủ trận mưa ngày 11 - 12/9, chúng tôi hứng nước, chứa đầy các thau, chậu dự trữ. Do đó, mặc dù có khó khăn, bất tiện nhưng cơ bản bà con vẫn có nước sạch phục vụ ăn uống. Nước sinh hoạt tạm thời phải sử dụng nước ao, hồ, giếng...

Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Ngay trong chiều ngày 13/9, khi nước trên sông Trà Lý rút, xã đã kịp thời đề nghị, phối hợp với đơn vị cấp nước (Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long) để sửa chữa, khắc phục hệ thống máy móc, vận hành cấp nước sạch cho nhân dân. Tuy nhiên, quá trình vận hành thử nghiệm cho thấy nước sông đang chứa rất nhiều phù sa, mặc dù đã xử lý các bước nhưng chưa bảo đảm chất lượng đầu ra, vì vậy nhà máy vẫn tạm dừng chưa thể hoạt động. Dự kiến trong một vài ngày tới khi nước lũ rút hẳn, tốc

độ dòng chảy chậm, nước sông Hồng, sông Trà Lý giảm mật độ phù sa thì mới có thể cấp nước ổn định trở lại cho gần 10.000 hộ dân của 4 xã: Xuân Hòa, Đông Thanh, Hiệp Hòa, Song Lãng.

Trước tình trạng người dân thiếu nước sạch do bão, lũ, UBND xã Bách Thuận huy động đội tình nguyện viên sử dụng xe bốn cố súc chứa 6m³ xin nước sạch từ Xí nghiệp nước Vũ Thư mang về địa phương. Xe nước chạy lưu động quanh xã, hỗ trợ nước sạch cho các hộ dân. "Những ngày qua, bà con rất đoàn kết, sẻ chia nhau từng xô nước sạch. Tuy nhiên, sau nhiều ngày mất nước thì rất nhiều hộ đã không còn chút nước dự trữ nào. Thật may mắn, xã có xe chở nước sạch đến hỗ trợ, chúng tôi xin cảm ơn mọi người đã chung tay hỗ trợ bà con lúc khó khăn này" - nhiều người dân xã Bách Thuận bày tỏ.

Ông Trần Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3 và lũ lớn, từ ngày 7 - 14/9,

nhiều nhà máy nước bị ảnh hưởng, không thể vận hành, khoảng 70% địa phương trong huyện bị mất nước kéo dài. Đến ngày 14/9 lũ rút, một số nhà máy nước đã có thể khôi phục, vận hành, tuy nhiên mật độ phù sa trong nước sông còn rất cao nên các nhà máy chưa thể hoạt động trở lại. Để

bảo đảm nhu cầu nước sinh hoạt phục vụ người dân, huyện đã phối hợp với Xí nghiệp nước Vũ Thư - đơn vị đang cấp nước ổn định, hỗ trợ miễn phí nước sạch và cho mượn téc chứa để các địa phương vận chuyển nước sạch về phục vụ bà con. Các xã tuyên truyền, vận động người dân trong

cùng khu dân cư chia sẻ, giúp đỡ nhau nguồn nước sạch, huy động các tổ chức, cá nhân tặng nước sạch kịp thời hỗ trợ các hộ dân, đặc biệt là các hộ dân vùng bị ngập lụt vượt qua thời điểm khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

QUỲNH LƯU



Xã Tân Lập (Vũ Thư) huy động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nước sạch trao tặng các hộ dân khu vực ngập lụt thôn Tân Đệ.